

THÔNG BÁO VỀ CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU

GỬI CÁC CỬ TRI CỬ DÂN HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP THỐNG NHẤT CYPRESS-FAIRBANKS:

THÔNG BÁO THEO ĐÂY ĐƯỢC ĐƯA RA rằng một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP CYPRESS-FAIRBANKS, vào ngày 10 tháng Năm, 2014, chiếu theo lệnh sau:

LỆNH CỦA BAN QUẢN TRỊ CỦA KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP CYPRESS-FAIRBANKS YÊU CẦU MỘT CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG PHẠM VI CƠ QUAN NÓI TRÊN; LẬP QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIỀN HÀNH VÀ CÔNG BỐ THÔNG BÁO VỀ CUỘC BẦU CỬ; VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CÓ LIÊN QUAN.

XÉT RẰNG, Ban Quản Trị (“Ban Quản Trị”) của Khu Học Chánh Độc Lập Thống Nhất Cypress-Fairbanks (“Cơ Quan”) xét thấy và quyết định rằng cần thiết và nên yêu cầu và tổ chức một cuộc bầu cử cho và trong phạm vi Cơ Quan đối với kế hoạch đề nghị được nêu dưới đây; và

XÉT RẰNG, Ban Quản Trị theo đây chính thức xét thấy và quyết định rằng cuộc bầu cử nói trên sẽ được tổ chức vào một ngày bầu cử thống nhất được thiết lập theo Mục 41.001(a), Bộ Luật Tuyển Cử Texas, như được tu chính, theo yêu cầu của luật pháp của Tiểu Bang Texas; và

XÉT RẰNG, Ban Quản Trị theo đây xét thấy và tuyên bố rằng cuộc họp mà Lệnh này được xem xét công khai cho công chúng, và rằng thông báo công khai về thời gian, địa điểm và mục đích cuộc họp đã được đưa ra, theo yêu cầu bởi Chương 551, Bộ Luật Chính Quyền Texas, như được tu chính; Nay, Vì vậy,

BAN QUẢN TRỊ CỦA KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP CYPRESS-FAIRBANKS RA LỆNH NHƯ SAU:

Mục 1. Các Phát Hiện. Các tuyên bố chứa đựng trong phần mở đầu của Lệnh này là trung thực và chính xác theo đây được thông qua là các phát hiện về sự kiện là một phần của các quy định hoạt động của Thông Báo này.

Mục 2. Cuộc Bầu Cử Được Yêu Cầu; Ngày; Kế Hoạch Đề Nghị. Một cuộc bầu cử (“Cuộc Bầu Cử”) sẽ được tổ chức trong phạm vi Cơ Quan vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng Năm, 2014 (“Ngày Bầu Cử”), một ngày bầu cử thống nhất được thiết lập bởi Mục 41.001(a) của Bộ Luật Tuyển Cử Texas, như được tu chính (“Bộ Luật”). Tại Cuộc Bầu Cử kế hoạch đề nghị sau đây (“Kế Hoạch Đề Nghị”) sẽ được đề trình lên các cử tri hội đủ điều kiện của Cơ Quan phù hợp với luật pháp:

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ SỐ MỘT

BAN QUẢN TRỊ KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP CYPRESS-FAIRBANKS (“CƠ QUAN”) CÓ ĐƯỢC PHÉP PHÁT HÀNH VÀ BÁN CÁC TRÁI PHIẾU CỦA CƠ QUAN Ở BẤT KỲ MỨC GIÁ HOẶC CÁC MỨC GIÁ NÀO VỚI TỔNG TRỊ GIÁ BẰNG \$1,209,280,000 CHO VIỆC XÂY DỰNG, MUA LẠI, VÀ TRANG BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG TRONG CƠ QUAN, VÀ MUA CÁC KHU ĐẤT CẦN THIẾT ĐỂ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC, VÀ CHO VIỆC MUA CÁC XE BUÝT HỌC ĐƯỜNG MỚI, TRONG ĐÓ CÁC TRÁI PHIẾU NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC PHÁT HÀNH LÀM NHIỀU LOẠI HOẶC NHIỀU KỶ, ĐÁO HẠN ĐỊNH KỶ HOẶC KHÔNG QUÁ 40 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHÁT HÀNH, VÀ SẼ CHỊU LÃI Ở BẤT KỲ MỨC LÃI SUẤT NÀO, KHÔNG QUÁ MỨC TỐI ĐA HIỆN NAY VÀ SAU NÀY THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, NHƯ ĐƯỢC BAN QUẢN TRỊ CỦA CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN CỦA BAN QUẢN TRỊ TẠI THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH; VÀ BAN QUẢN TRỊ CÓ ĐƯỢC PHÉP ĐÁNH THUẾ VÀ CẦM CỐ, VÀ YÊU CẦU ĐÁNH THUẾ, ÁN ĐỊNH VÀ THU ĐỦ CÁC KHOẢN THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÀNG NĂM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN CHỊU THUẾ TRONG PHẠM VI CƠ QUAN, TRONG GIỚI HẠN PHÁP LUẬT CHO PHÉP, ĐỦ ĐỂ THANH TOÁN TIỀN GỐC VÀ LÃI CHO CÁC TRÁI PHIẾU NÓI TRÊN VÀ CÁC CHI PHÍ CỦA BẤT KỲ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN LIÊN QUAN ĐẾN TRÁI PHIẾU; SỐ TRÁI PHIẾU SẼ ĐƯỢC PHÁT HÀNH NHƯ NÓI TRÊN VÀ CÁC KHOẢN THUẾ SẼ ĐƯỢC ĐÁNH THUẾ, CẦM CỐ, ƯỚC ĐỊNH, VÀ THU CHIẾU THEO HIẾN PHÁP VÀ LUẬT PHÁP CỦA TIỂU BANG TEXAS BAO GỒM CẢ BỘ LUẬT GIÁO DỤC TEXAS HAY KHÔNG?

Mục 3. Lá Phiếu Chính Thức. (a) Bầu cử tại Cuộc Bầu Cử, và bỏ phiếu sớm, sẽ thông qua việc sử dụng hệ thống bỏ phiếu và lá phiếu được chấp thuận hợp pháp.

(b) Việc chuẩn bị các thiết bị cần thiết và lá phiếu chính thức cho Cuộc Bầu Cử phù hợp với các yêu cầu của Bộ Luật để cho phép các cử tri bỏ phiếu “THUẬN” hoặc “CHÔNG” cho Kế Hoạch Đề Nghị mà sẽ được quy định trên các lá phiếu về cơ bản theo mẫu sau:

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ SỐ MỘT

<input type="checkbox"/> THUẬN)	"PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TRỊ GIÁ \$1,209,280,000 ĐỂ XÂY CÁT, MUA LẠI VÀ TRANG BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG, VÀ MUA CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐỂ XÂY CÁC TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG VÀ MUA XE BUÝT TRƯỜNG HỌC VÀ VIỆC ĐÁNH THUẾ ĐỂ TRẢ SỐ TIỀN ĐÓ"
)	
<input type="checkbox"/> CHÔNG)	
)	

Mục 4. Những người Hội Đủ Điều Kiện bỏ phiếu. Tất cả các cử tri cư dân hội đủ điều kiện của Cơ Quan đều được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử.

Mục 5. Cuộc Bầu Cử Phân Khu, Địa Điểm Bỏ Phiếu và Các Giờ Bỏ Phiếu vào Ngày Bầu Cử. Cơ Quan theo đây chỉ định các phân khu bỏ phiếu cho Cuộc Bầu Cử quy định tại **Phụ Lục A** đính kèm Thông Báo này và được đưa vào Thông Báo này. Mỗi phân khu Cơ Quan gồm phân của phân khu bỏ phiếu tương ứng của Quận Harris được xác định tại **Phụ Lục A** nằm trong phạm vi ranh giới của Cơ Quan. Địa điểm bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử cho mỗi phân khu bỏ phiếu được quy định tại **Phụ Lục A**, hoặc tại các địa điểm khác như sau đây có thể được chỉ định bởi Chủ Tịch Ban Quản Trị hoặc người được chỉ định của Chủ Tịch. Vào Ngày Bầu Cử, các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ chiều.

Mục 6. Địa Điểm Bỏ Phiếu Sớm, Ngày và Thời Gian. (a) Địa điểm chính cho bỏ phiếu sớm được chỉ định tại **Phụ Lục B** đính kèm Thông Báo này. Thủ tục đích thân đến bỏ phiếu sớm đối với tất cả các phân khu bầu cử sẽ được tổ chức tại các địa điểm, vào các thời gian và vào các ngày quy định tại Phụ Lục B, đính kèm và được đưa vào trong Thông Báo này hoặc tại các địa điểm khác như sau đây có thể được chỉ định bởi Chủ Tịch Ban Quản Trị hoặc người được chỉ định của Chủ Tịch.

(b) Terry Edwards theo đây được chỉ định làm Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm. Các đơn xin lá phiếu bầu qua thư phải được gửi thư về: Người Nhận: Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm, 11300 Jones Road, Houston, Tx 77058.

Mục 7. Thông Báo Bầu Cử. Thông Báo về Cuộc Bầu Cử sẽ được đưa ra bằng cách: (i) in một bản sao thực tế của Lệnh này bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa và tiếng Việt, một lần không sớm hơn ngày thứ ba mươi (30) và không trễ hơn ngày thứ mười (10) trước ngày đã định cho Cuộc Bầu Cử, trong một tờ báo được xuất bản trong Cơ Quan (hoặc bằng cách nào khác tuân thủ luật pháp của Tiểu Bang), và (ii) niêm yết một bản sao của Lệnh này bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa và tiếng Việt, trên bản tin dùng để niêm yết các thông báo họp của Ban Quản Trị, không trễ hơn ngày thứ hai mốt (21) trước ngày đã định cho Cuộc Bầu Cử và tại ít nhất ba (3) địa điểm công cộng trong ranh giới của Cơ Quan, không trễ hơn ngày thứ hai mươi mốt (21) trước ngày quy định cho Cuộc Bầu Cử và (iii) niêm yết một bản sao của Lệnh này bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa và tiếng Việt, trên website của Cơ Quan, rõ và cùng với thông báo về Cuộc Bầu Cử và nội dung của Kế Hoạch Đề Nghị, không trễ hơn ngày thứ hai mươi mốt (21) trước ngày quy định cho Cuộc Bầu Cử cho đến Ngày Bầu Cử. Ngoài ra, vào Ngày Bầu Cử và trong suốt thời gian diễn ra thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm, Lệnh này sẽ được niêm yết tại một vị trí dễ thấy tại mỗi địa điểm bỏ phiếu. Thông Báo về Cuộc Bầu Cử cũng sẽ được cung cấp cho thư ký của Quận Harris, Texas và bộ phận ghi danh cử tri của Quận Harris không trễ hơn ngày thứ 60 trước Ngày Bầu Cử.

Mục 8. Tiến Hành Cuộc Bầu Cử. Cuộc Bầu Cử sẽ được tổ chức phù hợp với Bộ Luật, trừ trường hợp được tu chính bởi Bộ Luật Giáo Dục Texas, và Đạo Luật Quyền Bầu Cử Liên Bang Năm 1965, như được tu chính, bao gồm cụ thể Chương 272 của Bộ Luật đi đôi với các yêu cầu song ngữ.

Mục 9. Thông Tin Bổ Sung Yêu Cầu bởi Mục 3.009 của Bộ Luật Tuyển Cử.

(a) Tính đến ngày 1 tháng Bảy, 2013, ngày đầu tiên của năm tài chính hiện tại của Cơ Quan, tổng số tiền gốc chưa thanh toán của khoản nợ hỗ trợ thuế của Cơ Quan là \$1,738,504,377.00 và tổng số tiền lãi chưa thanh toán của khoản nợ hỗ trợ thuế đó là \$1,163,527,568.28. Thuế suất dịch vụ nợ giá trị tài sản của Cơ Quan cho năm tài chính hiện tại là \$0.41 trên \$100 giá trị đánh giá của tài sản chịu thuế của Cơ Quan.

(b) Cơ Quan dự định phát hành trái phiếu được cho phép bởi Kế Hoạch Đề Nghị trong một thời hạn một số năm theo một cách thức và phù hợp với một lịch trình được xác định bởi Ban Quản Trị căn cứ nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở, nhu cầu tại thời điểm đó của Cơ Quan, thay đổi về dân số học, điều kiện thị trường hiện hành, giá trị đánh giá trong Cơ Quan và quản lý rủi ro lãi suất dài hạn và ngắn hạn của Cơ Quan. Các điều kiện thị trường, dân số học và giá trị đánh giá biến đổi căn cứ vào nhiều yếu tố vượt ngoài tầm kiểm soát của Cơ Quan, và do vậy, Cơ Quan không thể và không bảo đảm một lãi suất cụ thể hoặc lãi suất liên quan đến các trái phiếu được cho phép bởi Kế Hoạch Đề Nghị. Do vậy, thông tin chứa đựng trong đoạn này được cung cấp chỉ cho mục đích minh họa và không thiết lập bất kỳ giới hạn hoặc hạn chế nào hoặc tạo lập một giao kèo với các cử tri. Cơ Quan hiện đang dự kiến rằng, nếu Kế Hoạch Đề Nghị được thông qua và trái phiếu được đề nghị trong Thông Báo này được cho phép và phát hành chiếu theo kế hoạch tài chính dự kiến hiện tại của Cơ Quan, thuế suất dịch vụ nợ giá trị tài sản của Cơ Quan sẽ gia tăng thêm khoảng \$0.045 trên \$100 giá trị đánh giá.

(c) Bất kỳ thông tin bổ sung nào được yêu cầu bởi Mục 3.009 của Bộ Luật được nêu tại các Mục 2 và 3 của Lệnh này.

Mục 10. Các Hành Động Cần Thiết. Chủ Tịch Ban Quản Trị, Giám Đốc Học Khu, hoặc người được chỉ định của Chủ Tịch hoặc Giám Đốc Học Khu, hành động nhân danh Ban Quản Trị, theo sự cố vấn và ý kiến của luật sư của Cơ Quan và luật sư về trái phiếu, theo đây được cho phép và chỉ thị thực hiện bất kỳ và tất cả các hành động cần thiết để tuân theo các điều khoản của Bộ Luật và Đạo Luật Bầu Cử Liên Bang, như được tu chính, trong việc tiến hành Cuộc Bầu Cử, cho dù có được chấp thuận rõ ràng theo Lệnh này, bao gồm thực hiện các thay đổi hoặc bổ sung đối với các địa điểm bỏ phiếu hoặc thủ tục trong phạm vi được yêu cầu hoặc cần thiết như có thể trở nên cần thiết do các trường hợp pháp sinh sau ngày của Lệnh này.

Mục 11. Vô Hiệu Từng Phần. Nếu bất kỳ điều khoản, mục, tiểu mục, câu, khoản hoặc cụm từ nào trong Lệnh này, hoặc việc áp dụng điều khoản, mục, câu, khoản hoặc cụm từ đó đối với bất kỳ người nào hoặc các trường hợp nào vì bất kỳ lý do nào được cho là trái với hiến pháp, vô hiệu, không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì các phần còn lại của Lệnh này hoặc việc áp dụng của các phần đó đến bất kỳ người nào hoặc trường hợp nào sẽ theo đó cũng không bị ảnh hưởng, mục đích của Ban Quản Trị khi thông qua Lệnh này rằng không có phần nào hoặc điều khoản hay quy định nào trong tài liệu này sẽ trở nên vô hiệu hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do trái với hiến pháp, vô hiệu, không có hiệu lực hoặc #4507028.1

không thể thực thi của bất kỳ phần nào khác của Lệnh này và tất cả các điều khoản của Lệnh này đã được tuyên bố rằng có hiệu lực từng phần cho mục đích này.

Mục 12. Ngày Hiệu Lực. Lệnh này sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được chấp thuận.

ĐƯỢC CHẤP THUẬN VÀ THÔNG QUA ngày 27 tháng Hai, 2014.

/s/ Don Ryan
Chủ Tịch, Ban Quản Trị
Khu Học Chánh Độc Lập Cypress-Fairbanks

CHỨNG THỰC:

/s/ Christine Hartley
Thư Ký, Ban Quản Trị
Khu Học Chánh Độc Lập Cypress-Fairbanks

(CON DẤU)

Phu Lục A

Số Các Phân Khu và Các Địa Điểm Bỏ Phiếu vào Ngày Bầu Cử
Cuộc Bầu Cử ngày 10 tháng Năm, 2014

Tất cả các Phân Khu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử.

Phân Khu	Quận Harris Số Phân Khu	Địa Điểm	Địa Chỉ
A	111, 124, 126	Ault ES	21010 Maple Village Dr., Cypress 77433
B	370, 734, 768	Goodson MS	17333 Huffmeister Rd., Cypress 77429
C	442, 479, 602, 691, 805, 828	Hamilton MS	12330 Kluge Rd., Cypress 77429
D	300, 481, 688	Sampson ES	16002 Coles Crossing Dr., Cypress 77429
E	125, 484, 519, 641	Bleyl MS	10800 Mills Rd., Houston 77070
F	478, 516, 823	Cy-Creek HS	9815 Grant Rd., Houston 77070
G	451, 513, 669	Yeager ES	13615 Champion Forest Dr., Houston 77069
H	480, 640, 713, 979, 980, 1021, 1022	Adam ES	11303 Honey Grove Ln., Houston 77065
I	244, 518, 548, 597	Windfern HS	12630 Windfern Rd., Houston 77064
J	225, 495, 671, 687, 759, 934	Cook MS	9111 Wheatland Dr., Houston 77064
K	74, 661, 904, 1028	Post ES	7600 Equador St., Houston 77040
L	364, 496, 593, 609, 628, 753	Frazier ES	8300 Little River Rd., Houston 77064
M	117, 270, 383, 498, 689, 966, 1033	Dean MS	14104 Reo St., Houston 77040
N	512, 642, 939, 1023	Owens ES	7939 Jackrabbit Rd., Houston 77095
O	155, 260, 398, 622, 701, 771, 991	Truitt MS	6600 Addicks Satsuma Rd., Houston 77084
P	616, 651, 667	Lowery ES	15950 Ridge Park Dr., Houston 77095
Q	314, 709, 803	Aragon MS	16823 West Rd., Houston 77095
R	517, 553, 643, 650, 882	Tipps ES	5611 Queenston Blvd., Houston 77084
S	617, 712, 919, 1016	Jowell ES	6355 Greenhouse Rd., Katy 77449
T	149, 875	Cy-Springs HS	7909 Fry Rd., Cypress 77433
U	143, 921, 923	Smith MS	10300 Warner Smith Blvd., Cypress 77433
V	50, 800	Cy-Falls HS	9811 Huffmeister Rd., Houston 77095
W	305, 804, 877, 881, 951, 1062	Thornton MS	198092 Keith Harrow Blvd., Katy 77449

Phu Lục B

Địa Điểm Chính cho Bỏ Phiếu Sớm, Ngày Bỏ Phiếu Sớm và Các Địa Điểm Bỏ Phiếu
Cuộc Bầu Cử ngày 10 tháng Năm, 2014

Địa Điểm Chính cho Bỏ Phiếu Sớm

Instructional Support Center (ISC)
10300 Jones Rd.
Houston 77065

Ngày Bỏ Phiếu Sớm và Các Địa Điểm Bỏ Phiếu

28 tháng Tư, 29 tháng Tư, 30 tháng Tư, 1 tháng Năm, 2 tháng Năm, 5 tháng Năm và 6 tháng Năm, 2014
8 giờ sáng - 4 giờ chiều

Berry Center	8877 Barker Cypress Rd.	Cypress 77433
ISC	10300 Jones Rd.	Houston 77065

Thứ Bảy, 3 tháng Năm, 2014
8 giờ sáng – 12 giờ trưa

Berry Center	8877 Barker Cypress Rd.	Cypress 77433
ISC	10300 Jones Rd.	Houston 77065

Ngày 28 tháng Tư, 2014
2:30 giờ chiều – 7 giờ tối

Emmott ES	11750 Steepleway Blvd.	Houston 77065
Hamilton ES	12050 Old Kluge Rd.	Cypress 77429
Hemmenway ES	20400 West Little York Rd.	Katy 77449
Lamkin ES	11521 Telge Rd.	Cypress 77429
Millsap ES	12424 Huffmeister Rd.	Cypress 77429
Owens ES	7939 Jackrabbit Rd.	Houston 77095
Swenke ES	22400 Fairfield Place Dr.	Cypress 77433
Walker ES	6424 Settlers Village Dr.	Katy 77449

Ngày 29 tháng Tư, 2014
2:30 giờ chiều – 7 giờ tối

Bang ES	8900 Rio Grande Dr.	Houston 77064
Duryea ES	20150 Arbor Creek Dr.	Katy 77449
Fiest ES	8425 Pine Falls Dr.	Houston 77095
Horne ES	14950 West Little York Rd.	Houston 77084
Keith ES	20550 Fairfield Green	Cypress 77433
M. Robinson ES	4321 Westfield Village Dr.	Katy 77449
Moore ES	13734 Lakewood Forest Dr.	Houston 77070

Ngày 30 tháng Tư, 2014
2:30 giờ chiều – 7 giờ tối

Andre ES	8111 Fry Rd.	Cypress 77433
Ault ES	21010 Maple Village Dr.	Cypress 77433
Emery ES	19636 Plantation Myrtles Dr.	Katy 77449
Francone ES	11250 Perry Rd.	Houston 77064
Frazier ES	8300 Little River Rd.	Houston 77064
Hairgrove ES	7120 N. Eldridge Pkwy.	Houston 77041
Hancock ES	13801 Schroeder Rd.	Houston 77070
Postma ES	18425 West Rd.	Cypress 77433

(Phụ Lục B Tiếp Tục)

Ngày Bỏ Phiếu Sớm và Các Địa Điểm Bỏ Phiếu

**Ngày 1 tháng Năm, 2014
2:30 giờ chiều – 7 giờ tối**

A. Robinson ES	17100 Robison Woods Rd.	Cypress 77429
Jowell ES	6355 Greenhouse Rd.	Katy 77449
Lee ES	12900 West Little York Rd.	Houston 77041
McFee ES	19315 Plantation Cove Ln.	Katy 77449
Rennell ES	19500 Tuckerton Blvd.	Cypress 77433
Wilbern ES	10811 Goodspring Dr.	Houston 77064
Yeager ES	13615 Champion Forest Dr.	Houston 77069

**Ngày 2 tháng Năm, 2014
2:30 giờ chiều – 7 giờ tối**

Copeland ES	18018 Forest Heights Dr.	Houston 77095
Farney ES	14425 Barker Cypress Rd.	Cypress 77429
Kirk ES	12421 Tanner Rd.	Houston 77041
Matzke ES	13102 Jones Rd.	Houston 77070
Post ES	7600 Equador St.	Houston 77040
Sheridan ES	19790 Kieth Harrow Blvd.	Katy 77449
Warner ES	10400 Warner Smith Blvd.	Cypress 77433

**Ngày 5 tháng Năm, 2014
2:30 giờ chiều – 7 giờ tối**

Bane ES	5805 Kaiser St.	Houston 77040
Birkes ES	8500 Queenston Blvd.	Houston 77095
Black ES	14155 Grant Rd.	Cypress 77429
Danish ES	11850 Fallbrook Dr.	Houston 77065
Gleason ES	9203 Willowbridge Park Blvd.	Houston 77064
Lowery ES	15950 Ridge Park Dr.	Houston 77095
Metcalf ES	6100 Queenston Blvd.	Houston 77084
Wilson ES	18015 Kieth Harrow Blvd.	Houston 77084

**Ngày 6 tháng Năm, 2014
2:30 giờ chiều – 7 giờ tối**

Adam ES	11303 Honey Grove Ln.	Houston 77065
Holbrook ES	6402 Langfield Rd.	Houston 77092
Holmsley ES	7315 Hudson Oaks Dr.	Houston 77095
Lieder ES	17003 Kieth Harrow Blvd.	Houston 77084
Pope ES	19019 N. Bridgeland Lake Pkwy.	Cypress 77433
Reed ES	8700 Tami Renee Ln.	Houston 77040
Sampson ES	16002 Coles Crossing Dr.	Cypress 77429
Tipps ES	5611 Queenston Blvd.	Houston 77084